



ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ปฏิบัติงาน และประกาศฯ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานศาลยุติธรรม โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนการสอบฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯ ข้อ ๘.๑ ซึ่งกำหนดว่า “ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. จะต้องสอบวิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ (ตามมติ ก.ศ. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)” ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน ๑,๗๖๒ ราย และระดับปริญญาตรี จำนวน ๑,๘๑๘ ราย รวมทั้งสิ้น ๓,๕๘๐ ราย สำนักงานศาลยุติธรรม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ ตามแนบท้ายประกาศนี้

๒. รายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารเพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ เรียงตามเลขประจำตัวสอบ ตามแนบท้ายประกาศนี้

๓. การยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติ

ให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ยื่นเอกสาร ตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ได้ทราบว่า

๑) ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวข้างต้น จะยังไม่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๑

/ของสำนักงานศาลยุติธรรม...

ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ดังกล่าวก่อน ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีฯ ทางเว็บไซต์ www.op.coj.go.th หรือ www.coj.go.th และ <https://op.thaijobjob.com/>

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ไม่ลงลายมือชื่อ หรือกรอกข้อมูลในใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มาพร้อมกับต้นฉบับใบสมัคร สำนักงานศาลยุติธรรม จะถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม

๒) ให้ผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ ยื่นเอกสารตามแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ โดยให้ส่งไปยังสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม *ด้วยตนเอง* ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) ซึ่งจะยึดวันลงทะเบียนรับเอกสารของสำนักการเจ้าหน้าที่เป็นหลัก หรือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จำหน่ายของเรียน ผู้อำนวยการสำนักการเจ้าหน้าที่ สำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น ๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โดยวงเล็บมุมของด้านล่างขวาว่า “(ขึ้นทะเบียน ภาค ก. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี)” หรือ “(ขึ้นทะเบียน ภาค ก. ระดับปริญญาตรี)” แล้วแต่กรณี ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งจะยึดวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดทั้งสองกรณีดังกล่าว อาจจะถูกตัดสิทธิไม่ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ในครั้งนี้

ทั้งนี้ สำหรับผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้แล้ว ไม่ต้องส่งเอกสารฯ ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๓. ของประกาศนี้ มาเพื่อใช้ตรวจสอบคุณสมบัติอีก โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานที่ได้ส่งมาในการสอบภาค ค. ทั้งนี้ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิได้รับการจัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรม จะประกาศรายชื่อเป็นผู้ได้รับการจัดทำบัญชีและขึ้นทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ต่อไป

๓) หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิส่งเอกสารฯ รายนั้นจะเป็นผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับการขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนสำหรับผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ประจำปี ๒๕๖๑ ของสำนักงานศาลยุติธรรม ก็จะไม่มีความสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสรารุท เบญจกุล)
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม